



SAIGON SOUTH INTERNATIONAL SCHOOL

78 Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
T: (84-28) 5 413 0901 - F: (84-28) 5 413 0902 - E: info@ssis.edu.vn - W: www.ssis.edu.vn

Connecting Learning To Life

Kính gửi quý Phụ Huynh SSIS,

Học kỳ này, mục tiêu chính của tôi là lắng nghe và tìm hiểu về cộng đồng trường SSIS. Điều gì là quan trọng đối với cộng đồng này? Chúng ta đang ca ngợi những điều gì? Và, những lĩnh vực nào cần được cải thiện để con em của chúng ta có thể đạt được tốt nhất mà chúng có thể?

Thông qua các cuộc họp với phụ huynh toàn trường trong những hoàn cảnh khác nhau và trong các nhóm ngôn ngữ khác nhau, các cuộc họp riêng với mỗi giáo viên, nhân viên và thành viên Ban Giám Hiệu, và các cuộc trò chuyện với học sinh trong toàn trường, tôi đã biết được rất nhiều về trường này. Tôi đã biết được gì từ quý phụ huynh? Phụ huynh của chúng ta là những người yêu thương, nâng đỡ chúng ta, các bậc cha mẹ muốn con cái của họ phát triển mạnh và thực sự dành riêng cho "phát triển cá nhân và trí tuệ" của con cái họ (tuyên bố sứ mệnh của SSIS). Phụ huynh nhận ra được chất lượng tuyệt vời của giáo viên và nhân viên tại SSIS. Phụ huynh đánh giá cao chương trình học tập đầy thử thách mạnh mẽ mà con cái của họ đang nhận được và nhận ra rằng chương trình này là tốt nhất của Hoa Kỳ và Giáo dục Quốc tế. Ngoài ra, phụ huynh cũng nhận ra rằng để con em mình thành công trong học tập, các em phải phát triển mạnh mẽ các kỹ năng xã hội và cảm xúc. Các em phải "khỏe mạnh để làm tốt" khi đối mặt với nhiều thách thức của thế giới phức tạp ngày nay. Về cơ bản, các em phải mạnh mẽ về tinh thần và thể chất để nhận ra tiềm năng của mình.

Chúng tôi đang trả lời những phản hồi của phụ huynh. Trong năm học 2019-2020, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các cơ hội học tập bổ sung trong những lĩnh vực tạo cho học sinh nhiều lựa chọn hơn với các khóa học AP (AP Vật Lý) và các khóa học IB (Tiếng Anh B, Tiếng Việt A và Kịch Nghệ).

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng thêm đáng kể mức độ hỗ trợ xã hội và cảm xúc đã có sẵn cho các học sinh trong toàn trường. Đối với học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp 12, chúng tôi sẽ thêm một vị trí là Điều phối Hỗ trợ Học sinh. Người này sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh trong suốt nhiều năm để bảo đảm rằng học sinh đang tiến bộ như mong muốn và các hệ thống hỗ trợ thích hợp sẵn sàng để đón nhận thách thức và hỗ trợ học sinh.

Ở trường trung học cấp hai, một vị trí Trưởng khoa Học Sinh sẽ được thêm vào. Người này sẽ giám sát quá trình chuyển đổi giữa các trường, chịu trách nhiệm về vấn đề kỷ luật, tăng cường chương trình tư vấn, phát triển các chương trình về khả năng lãnh đạo cho học sinh và nâng cao các chương trình ngoại khóa nhằm nâng cao trải nghiệm thời trung học cấp hai cho học sinh. Hiệu trưởng trường cấp hai và Tư vấn Học sinh sẽ có được nhiều thời gian để tập trung hoàn toàn vào việc hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Ở trường trung học cấp ba, một vị trí tư vấn học sinh thứ tư sẽ được thêm vào. Người này sẽ tập trung vào sự phát triển và hỗ trợ về mặt xã hội và tinh cảm cho các học sinh của chúng ta ở độ tuổi nhiều thách thức này. Hai người tư vấn về vấn đề xã hội / tinh cảm và hai người tư vấn về việc vào đại học sẽ cung cấp một sự chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt cho các học sinh trung học cấp ba của chúng ta.



SAIGON SOUTH INTERNATIONAL SCHOOL

78 Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
T: (84-28) 5 413 0901 - F: (84-28) 5 413 0902 - E: info@ssis.edu.vn - W: www.ssis.edu.vn

Connecting Learning To Life

Ngoài ra, chúng tôi sẽ bổ nhiệm một Trưởng Ban về các Hoạt Động để giám sát tất cả các hoạt động sau giờ học (ASAs) ngoài các câu lạc bộ, các chương trình đặc biệt và các hoạt động khác của học sinh trong toàn trường. Chúng tôi sẽ một lần nữa kêu gọi ý kiến của quý phụ huynh khi chúng tôi phát triển các chương trình này.

Tôi rất biết ơn Ban Lãnh Đạo của SSIS vì đã hỗ trợ những vị trí mới này nhằm cải thiện về mặt học tập, xã hội và tình cảm lành mạnh của học sinh. Đó là một đặc ân để làm việc cho một trường học phi lợi nhuận, nơi mà chúng tôi biết rằng mọi nguồn lực tài chính đều được dành để nâng cao kinh nghiệm và cơ hội cho học sinh.

Cuối cùng, vào lễ Tạ Ơn này, tôi bày tỏ lời cảm ơn đến cộng đồng quý phụ huynh tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã ủng hộ nhà trường, giáo viên và nhân viên; lời cảm ơn đối với PTA vì sự cống hiến, thời gian, tài năng và nỗ lực của quý phụ huynh; và tất cả phụ huynh về tình yêu thương và sự chăm sóc cho con em mình. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp tất cả các em tại SSIS nhận ra tiềm năng của mình!

Bất cứ lúc nào, nếu quý phụ huynh có thắc mắc, quan tâm hoặc khuyến nghị về tính cách toàn trường, tôi hy vọng quý phụ huynh sẽ liên lạc với tôi theo địa chỉ email hos@ssis.edu.vn.

Tiến sĩ Catriona Moran
Hiệu Trưởng